



YÊU CẦU BÁO GIÁ

Ngày: **08 tháng 10 năm 2014**

Tên gói thầu: Yêu cầu chào giá Mực máy in HP cho Tòa nhà Xanh một Liên Hợp Quốc (GOUNH) tại Hà Nội

Thưa quý công ty,

UNDP Việt Nam kính mời quý công ty gửi báo giá cho các hạng mục sau muộn nhất vào ngày **ngày 27 tháng 10 năm 2014 (giờ Hà Nội)**.

Mục số	Yêu cầu về kỹ thuật và các yêu cầu khác	Thời hạn hợp đồng
1	<p>Mực in HP chính hãng Danh mục các loại mực in sẽ được sử dụng tại văn phòng UN được ghi trong Phụ lục I</p> <ul style="list-style-type: none">Số lượng mực in trong Phụ lục I chỉ mang tính tham khảo. Số lượng mực in các tổ chức UN sử dụng thực tế có thể thay đổi.Công ty cung cấp có trách nhiệm cung cấp giá cạnh tranh cho những hạng mục không nằm trong danh sách Phụ lục I khi UN yêu cầu.	<p>UNDP sẽ kí hợp đồng với 02 nhà cung cấp đạt chuẩn kỹ thuật có giá cạnh tranh nhất Hợp đồng ban đầu sẽ có thời hạn một năm và sẽ được gia hạn thêm 02 năm nếu đảm bảo (i) chất lượng sản phẩm (ii) mức giá cạnh tranh và (iii) chất lượng phục vụ tốt</p> <p>Nhà thầu đứng thứ 3 sẽ có cơ hội được mời nộp báo giá cạnh tranh cho năm thứ 2 và thứ 3.</p>

YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN

Điều kiện bắt buộc	<ol style="list-style-type: none">Nhà cung cấp là đại lý được uỷ quyền, có văn phòng / kho tại Hà nội cùng nhân viên giao hàngNhà cung cấp phải nộp giấy chứng nhận có công chứng là đại lý chính hãng của HPBáo giá cho tất cả các hạng mục trong phụ lục I
Yêu cầu giao hàng và lắp đặt	<p><u>Địa chỉ giao hàng:</u> Tòa nhà Xanh chung một Liên Hợp Quốc – GOUNH Vietnam 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam</p> <p><u>Giao hàng, lắp đặt, thay thế:</u> Việc giao hàng được thực hiện trong vòng 4 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng.</p> <p>Nhà cung cấp có trách nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none">Cung cấp mực in chính hãng có dán tem đảm bảo chính hãng của HPThay hộp mực đã sử dụng hết bằng hộp mực mới chính hãng.Kiểm tra và đảm bảo máy in hoạt động tốt sau khi lắp mựcLau máy in sau khi lắp mực, đảm bảo chất lượng bản in đạt yêu cầuMua và thu hồi hộp mực cũ
Tiền tệ	<p>Tiền Đồng Việt Nam (Nếu báo giá bằng tiền USD thì UNDP Việt Nam sẽ qui đổi sang tiền Đồng Việt Nam theo tỉ giá của UN vào thời điểm hết hạn nộp báo giá. Hợp đồng và thanh toán sẽ bằng tiền Đồng Việt Nam).</p>

Hồ sơ bao gồm các thông tin sau:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bản sao đăng ký kinh doanh 2. Hồ sơ của công ty (trong đó có thông tin về số năm kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp mực chính hãng, địa chỉ công ty, nhân sự của công ty...) 3. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đại lý chính hãng của mực in HP 4. Đơn giá có thuế VAT của các loại mực (yêu cầu các đại lý sử dụng mẫu đính kèm tại Phụ lục I để báo giá) 5. Giá trong báo giá phải là giá đã bao gồm phí vận chuyển/giao hàng và các chi phí phát sinh khác (như thay thế/thu hồi hộp mực cũ, làm sạch máy in...) 6. Trong thời gian bảo hành nếu hàng đã giao không đạt chất lượng tốt hoặc không hoạt động theo yêu cầu sẽ được đổi lại bằng sản phẩm có chất lượng tốt 7. Bản báo giá phải được kí và đóng dấu bởi người có thẩm quyền.
Xem xét hồ sơ	Nếu Trong thời gian xem xét hồ sơ nộp thầu, UNDP thấy nhà thầu do sơ suất không nộp một số giấy tờ không ảnh hưởng đến giá gói thầu như giấy đăng ký kinh doanh, chứng nhận....., UNDP sẽ cho phép nhà thầu bổ sung giấy tờ đó trong 3 ngày sau khi nhận được thông báo của UNDP.
Điều khoản thanh toán	UN sẽ thanh toán theo tháng khi nhà cung cấp gửi: <ul style="list-style-type: none"> - Hoá đơn VAT - Danh mục hộp mực đã giao trong tháng và danh sách hộp mực đã qua sử dụng sau khi lắp hộp mực mới có xác nhận của nhân viên UNDP - Kí nhận từ phía UN vào danh sách các hộp mực đã hết và hộp mực mới thay.
Thời gian hiệu lực của báo giá	<input checked="" type="checkbox"/> 60 ngày
Quy cách báo giá	<p><u>Gói thầu chỉ được đánh giá nếu nhà thầu báo giá đầy đủ mọi mục hàng có phụ lục I.</u></p> <p><u>Có hai hạng mục mực in trong phụ lục I:</u></p> <p>A. Mực in cho máy in HP đen trắng</p> <p>B. Mực in cho máy in HP nhiều chức năng</p>
Lựa chọn nhà cung cấp	<p>02 nhà cung cấp đạt yêu cầu kỹ thuật có giá thầu thấp nhất sẽ được lựa chọn để ký hợp đồng.</p> <p>Để đảm bảo tính cạnh tranh, UN sẽ quyết định chọn mua mực của 1 trong 2 nhà cung cấp đã kí hợp đồng với UN dựa trên báo giá của các hạng mục mực in đính kèm hợp đồng.</p> <p>Cuối năm đầu tiên của hợp đồng, 03 nhà cung cấp (02 nhà cung cấp đã được kí hợp đồng và nhà thầu xếp thứ 3 đạt chuẩn kỹ thuật) sẽ được mời gửi báo giá cho năm thứ 2. Hai nhà thầu đạt chuẩn kỹ thuật chào giá thấp nhất sẽ được lựa chọn để kí hợp đồng cho năm thứ hai.</p> <p>Hợp đồng cho năm thứ 3 cũng sẽ được áp dụng theo phương pháp tương tự như năm thứ hai.</p>
Điều khoản chung	http://www.undp.org.vn/digitalAssets/23/23706_080312_good_condtns.pdf

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Ngôn ngữ: Yêu cầu tất cả các tài liệu, bao gồm tài liệu về cài đặt và vận hành được in bằng ngôn ngữ sau:

Tiếng Anh (nếu có thể) Tiếng Việt

Kháng nghị: Các thủ tục kháng nghị của chúng tôi có mục đích tạo cơ hội cho nhà cung cấp hay cá nhân muốn yêu cầu làm rõ về việc không thắng thầu trong quá trình đấu thầu cạnh tranh. Thủ tục này không dành cho các cá nhân hay nhà cung cấp có hồ sơ thầu không đạt những điều kiện đã được đề ra hoặc hồ sơ thầu không nộp đúng hạn, hoặc trong trường hợp tất cả các hồ sơ thầu đều bị loại. Trong trường hợp quý vị tin rằng mình bị đối xử không công bằng, quý vị có thể tìm thêm thông tin chi tiết tại trang web: <http://www.undp.org/procurement/protest.shtml>.

Vui lòng gửi báo giá tới địa chỉ sau:

Nguyễn Thuý Nga , Phòng Mua Sắm

UNDP Việt Nam

25-29 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà nội, Việt Nam

Tel: (84-4) 3 942 1945

Email: bidning.vn@undp.org

Hạn cuối nộp báo giá: **27 tháng 10 năm 2014 (giờ Hà Nội)**

PHỤ LỤC I - BÁO GIÁ MỤC IN CHÍNH HÃNG CHO GOUNH VIETNAM

Tiền tệ: VND

Lưu ý: Nhà thầu báo giá không đầy đủ cho các hạng mục trong phụ lục I sẽ bị loại.

		NĂM 1					Thời gian giao mục sau khi nhận được đơn hàng
		Số lượng	Đơn giá (gồm. VAT)	Đơn giá mua mục cũ (gồm VAT)	Đơn giá cuối cùng cho 1 hộp mục* (gồm. VAT)	Tổng giá trị cho năm thứ nhất**	
Máy in đen trắng		1	2	3	4	5	
1	HP MFD 5035	65					
2	HP MFD 5035x	65					
3	HP MFP M725	65					
4	HP MFP 725dn	60					
5	HP MFP 6030						
	<i>Cartridge</i>						
	B&W	7					
	Cyan	7					
	Magenta	7					
	Yellow	7					
	<i>Cartridge Drum</i>						
	B&W	7					
	Cyan	7					
	Magenta	7					
	Yellow	7					
6	HP MFP 6040						
	<i>Cartridge</i>						
	B&W	7					
	Cyan	7					
	Magenta	7					
	Yellow	7					
	<i>Cartridge Drum</i>						
	B&W	7					
	Cyan	7					
	Magenta	7					
	Yellow	7					
7	HP M775dn						
	<i>Cartridge</i>						
	B&W	7					
	Cyan	7					
	Magenta	7					
	Yellow	7					
TỔNG TIỀN TOTAL:							

Đơn giá ghi trong hợp đồng năm 1 (4) = [(2)(1)-(3)*(1)] / (1)

**Giá trị so sánh (5) = (4)*(1)

Hà Nội ngày.....2014

Ký tên của người có thẩm quyền

Tên đầy đủ và chức danh

Dấu của công ty